




โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ประเด็นการนำเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบมาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และ ๓) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ประเด็นการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกัน แจ่งเตือน และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ และการเร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง www.ppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.” สำหรับจังหวัดชลบุรีให้แจ้งเมืองพัทยาดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย



(นายชานน วาสิศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ มท. ๕๐๔๘๒

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
๑.	ด้านสังคม	<p>๑. การนำเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ มาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	<p>ส่วนราชการ ระดับกรม/ กพภ./กปภ./ อต./จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./เมืองพัทยา</p>	<p>ดำเนินการ ปฏิบัติ</p>	<p>-</p>
		<p>๒. การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับติดตามการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการนำระบบเทคโนโลยีสแกนม่านตามาใช้ประโยชน์ กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่แรงงานอื่น ๆ ให้ครบทุกประเภท</p>	<p>ปค.</p>	<p>เป็นหน่วยงาน หลัก ดำเนินการ ประสานงาน กับกระทรวง คมนาคม กระทรวง แรงงาน และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน เร่งรัด ดำเนินการ ตามข้อ สั่งการ ดังกล่าว</p>	<p>-</p>

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็นการ ปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๒.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๓. การพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาคาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา โดยให้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่าภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในส่วนในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุน และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐</p>	<p>ปค./จังหวัด ที่มีการปลูก ยางพารา</p>	<p>ทราบ</p>	<p>-</p>
๓.	ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ	<p>๔. การเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง รวมทั้งเตรียมการป้องกัน แจ็งเดือน และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ ตามที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ปภ./ปค./สธ./ ยผ./กปน./ กปภ./กพน./ กฟภ./จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./เมืองพัทยา</p>	<p>ดำเนินการ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-</p>

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็นการ ปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>๔.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย</p> <p>๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ดำเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดทำแผนการระบายน้ำ แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นด้วย</p>			
		<p>๕. การเร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาลูกทกภัย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาลูกทกภัย ดังนี้</p> <p>๕.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ำ เช่น บริเวณบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ำห้วยหลวง</p>	<p>ปก./ปก./สถ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./เมืองพัทยา</p>	<p>ดำเนินการ</p>	<p>-</p>
		<p>๕.๒ นำโครงการเกี่ยวกับการจัดทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาลูกทกภัยและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว</p> <p>๕.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดทำแนวทางการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทยเพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ</p>	<p>ปก./ปก./สถ./ จังหวัด ทุกจังหวัด กทม./เมืองพัทยา</p>	<p>ทราบ ทราบ</p>	<p>-</p>

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็นการ ปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		สิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย			

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป. โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒